



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวาง อ.ร่องวาง จ.แพร่ ๕๕๑๔๐
ที่ พร ๐๔๓๓.๑.๑/ ๒๕๗ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวาง
ประจำปี ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๗) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสอ.ร่องวาง

เรียน สาธารณสุขอำเภอร่องวาง

ด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวาง ได้จัดทำประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวางเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ร่องวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจ
หน้าที่ การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวาง ขอรายงานผล
การดำเนินงานของมาตรการ ฯ ปี ๒๕๖๗ (ณ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗) ว่าไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการใช้
มาตรการดังกล่าว และขอ นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องวาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวสุมินตรา สร้อยสาย)
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียน สาธารณสุขอำเภอร่องวาง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติศักดิ์ ทิพยกมลพันธ์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายสมชาย โลกคำลือ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอร่องวาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง วัน/เดือน/ปี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <ol style="list-style-type: none">บันทึกเสนอ ผบ.ร.รายงานการกำกับติดตามคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ <p>Link ภายนอก :ไม่มี..... หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>เกียรติศักดิ์ ทิพยกมลพันธ์</p> <p>(นายเกียรติศักดิ์ ทิพยกมลพันธ์) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>นายสมชาย โลกคำลือ</p> <p>(นายสมชาย โลกคำลือ) สาธารณสุขอำเภอเด่นชัย รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>นางสาวสุมินตรา สร้อยสาย</p> <p>(นางสาวสุมินตรา สร้อยสาย) นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	